

ระบบการจัดสรรสถานที่เรียนระดับมัธยมศึกษา (SSPA) ประจำปี 2022/2024
หมายเหตุสำหรับผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรจากระบบส่วนกลาง

1. เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ "Smart Government" ทางกรมการศึกษา (EDB) ได้ดำเนินการนำระบบดิจิทัลมาใช้สำหรับการรับสมัครเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (S1) โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นไป โดยทาง EDB ขอแนะนำให้ผู้ปกครองทำการลงทะเบียนกับ "iAM Smart+" โดยเร็วที่สุดเพื่อสามารถรับบริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นตลอดทั้งขั้นตอนของการรับสมัครเข้าเรียนในระดับ S1 ผู้ปกครองสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์หัวข้อ "iAM Smart" (<https://www.iamsmart.gov.hk/en/>) (เลือก: Home > "iAM Smart" registration > Registration Methods) เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียน "iAM Smart+" หรือสแกน QR code ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมือถือ "iAM Smart"



2. สำหรับผู้ปกครองที่ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งาน SSPA e-Platform และผูกบัญชีกับ "iAM Smart+" นอกเหนือจากแบบฟอร์มตัวเลือกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Choice Form) แล้ว พวกเขาอาจส่งใบสมัครการจัดสรรจากระบบส่วนกลาง (CA) ไปยังโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าเรียน ผ่านแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ SSPA ผู้ปกครองอาจสแกนโค้ด QR ด้านล่างและลงทะเบียนบัญชี SSPA e-Platform ด้วยหมายเลขอ้างอิงนักเรียนของบุตรหลาน รวมถึงรหัสการเปิดใช้งานที่โรงเรียนประถมศึกษาแจกให้ หากผู้ปกครองเปิดใช้งานบัญชี SSPA e-Platform ในขั้นตอนการจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนผ่านระบบพิจารณาพิเศษ (DP) พวกเขาอาจใช้บัญชีเดิมต่อไปเพื่อส่งแบบฟอร์มตัวเลือกผ่าน SSPA e-Platform สำหรับบุตรหลานของตน สำหรับขั้นตอนการสร้างบัญชี SSPA e-Platform และเข้าสู่ระบบ โปรดดูวิดีโอที่เกี่ยวข้องและคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองที่อัปเดตไปยังโฮมเพจของ EDB (<https://www.edb.gov.hk>) (เลือก: Home > Education System and Policy > Primary and Secondary Education > School Places Allocation Systems > Secondary School Places Allocation (SSPA) System > Digitalisation of S1 Admission)

SSPA e-Platform

(<https://esspa.edb.gov.hk>)



การดำเนินการต่างๆของการจัดสรรจากระบบส่วนกลาง

การเตรียมการในปัจจุบัน

3. ตามข้อกำหนดของการเตรียมการในปัจจุบัน CA แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

- ส่วน A "ตัวเลือกโรงเรียนแบบไม่มีข้อจำกัด" (Unrestricted School Choices): ผู้ปกครองสามารถเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาได้มากที่สุดถึง 3 แห่ง จากโรงเรียนเครือข่ายใดๆก็ได้ (รวมถึงโรงเรียนเครือข่ายที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่)
- ส่วน B "ตัวเลือกโรงเรียนแบบมีข้อจำกัด" (Restricted School Choices): ผู้ปกครองสามารถเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาได้มากที่สุด 30 แห่ง จากโรงเรียนเครือข่ายที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่

ระบบคอมพิวเตอร์จะดำเนินการจัดการกับตัวเลือกโรงเรียนของนักเรียนทั้งหมดใน Part A ก่อน และหลังจากนั้นระบบคอมพิวเตอร์ก็จะดำเนินการจัดการกับตัวเลือกโรงเรียนใน Part B ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้รับการจัดสรรที่เรียนใน Part A

สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วม SSPA หลังจากหักลบตัวเลือกที่ซ้ำซ้อนและตัวเลือกที่เลือกที่เรียนจาก DP แล้ว จำนวนโรงเรียนส่วนที่เหลือของ S1 จะถูกนำไปดำเนินการจัดเข้าใน CA ซึ่ง 10% ของ CA จะถูกจัดสรรไปที่โรงเรียนตัวเลือกแบบไม่มีข้อจำกัดในส่วน A และที่เหลืออีก 90% จะถูกจัดสรรสำหรับโรงเรียนตัวเลือกแบบมีข้อจำกัดในส่วน B¹ ผู้ปกครองควรทราบว่าจำนวนของแต่ละโรงเรียนมัศึกษาระดับชั้น S1 ที่ใช้ในขั้นตอนของ DP และ CA นั้นเป็นเพียงการประมาณตัวเลขเท่านั้น ซึ่งสุดท้ายจำนวนของสถานที่เรียนสำหรับการสรรจัดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้

หลักการในจัดสรรสถานที่เรียน

4. ระบบจัดสรรจากส่วนกลาง (CA) ขึ้นอยู่กับกลุ่มนักเรียนที่ได้รับการจัดสรร โรงเรียนที่เลือกโดยผู้ปกครองและการจัดสรรแบบสุ่มหมายเลข

การประเมินผลจากภายใน

5. หลักพื้นฐานสำหรับการพิจารณาการจัดสรรสถานที่เรียนจะประเมินจากผลของการประเมินภายใน (IA) ของโรงเรียนตามระดับมาตรฐานตอนจบการศึกษา P5 และรวมทั้งผลการประเมินตอนกลางปีและตอนจบการศึกษา P6 ของกลุ่มนักเรียนที่ได้รับเลือกการจัดสรร

¹ โรงเรียนที่เปิดให้เป็นตัวป้อน / โรงเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อ / โรงเรียนมัธยมที่เชื่อมอยู่ในเครือข่ายของโรงเรียนในส่วน A และ B จะถูกนำมาคำนวณ หลังจากหักลบที่สงวนไว้สำหรับโรงเรียนที่มีการเชื่อมในเครือข่ายโรงเรียนประถมของเขา สำหรับรายละเอียด กรุณาดูที่ย่อหน้า 20 และ 21

กลไกในการจัดอันดับ

6. โรงเรียนแต่ละแห่งอาจมีหลักสูตรและมาตรฐานการประเมินผลที่ต่างกันออกไป ฉะนั้นอาจจะไม่เหมาะสมในการที่จะนำผลประเมินภายใน (IA) โดยตรงของโรงเรียนทั้งหมดไปจัดลำดับการจัดสรรที่เรียน ดังนั้นกลไกการจัดอันดับจะถูกนำมาใช้กับระบบการวัดผลประเมินภายใน (IA) ของโรงเรียนที่เข้าร่วมระบบการจัดสรรที่เรียนนี้เพื่อการวัดระดับคะแนนซึ่งสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ สำหรับการวัดระดับที่เรียนจากระบบส่วนกลาง (CA) ในระบบการจัดสรรที่เรียนของ (SSPA) 2022/2024 นั้น คะแนนค่าเฉลี่ยของผลตัวอย่างของการทดสอบก่อนการเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งของสองงปี 2016 และ 2018 จากโรงเรียนได้ถูกนำมาใช้เป็นแนวทางในการวัดผล

การกำหนดกลุ่มจัดสรร

7. นักเรียนจะได้รับการจัดลำดับตามคะแนนของเขาและจะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม แนวทางการดำเนินการจัดสรรที่เรียนจาก "ตัวเลือกโรงเรียนแบบไม่มีข้อจำกัด" ในส่วน A ผลคะแนนของนักเรียนทั้งหมดในเขตจะถูกนำมาจัดลำดับ หลังจากนั้นนักเรียนจะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มอาณาเขต (Territory Bands) แต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยนักเรียนประมาณจำนวนหนึ่งในสามที่เข้าร่วมการจัดสรรทั้งหมดในเขต ส่วนแนวทางการดำเนินการจัดสรรที่เรียนจาก "ตัวเลือกโรงเรียนแบบมีข้อจำกัด" ในส่วน B ผลคะแนนของนักเรียนภายในโรงเรียนเครือข่ายเดียวกันจะถูกนำมาจัดลำดับ หลังจากนั้นนักเรียนในชั้นระดับประถมศึกษาจะถูกแบ่งออกเท่า ๆ กัน เป็น 3 กลุ่ม (Net Bands) แต่ละกลุ่มจะประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาจำนวนหนึ่งในสามที่เข้าร่วมทั้งหมดโรงเรียนในเครือข่าย การกำหนดกลุ่มให้กับนักเรียนแต่ละคนนี้จะไม่สามารถใช้อ้างอิงได้อีกหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดสรร

ระบบแบบสุ่มหมายเลข

8. ระบบแบบสุ่มหมายเลขถูกสร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะเริ่มใช้โปรแกรมการจัดสรรส่วนกลางโดยจะถูกใช้ในการจัดลำดับให้กับนักเรียนที่อยู่ภายในกลุ่มของการจัดสรรเดียวกัน ถ้าความต้องการเข้าเรียนในโรงเรียนแห่งใดแห่งหนึ่งมีมากกว่าความสามารถที่โรงเรียนนั้นจะรับได้ นักเรียนที่มีหมายเลขแบบสุ่มที่มีค่าน้อยกว่าภายในกลุ่มเดียวกันจะได้รับการจัดสรรที่เรียนก่อน ระบบแบบสุ่มหมายเลขนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ "หมายเลขอ้างอิงของนักเรียน" (Student Reference Number) หรือข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน ในระหว่างกระบวนการจัดสรรนี้ นักเรียนจะได้รับหมายเลขสุ่มหนึ่งหมายเลขเท่านั้น หมายเลขสุ่มจะไม่ถูกเก็บรักษาไว้หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดสรร

ตัวเลือกโรงเรียนของผู้ปกครองและเครือข่ายโรงเรียน

9. ผู้ปกครองอาจจะเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาได้มากที่สุดสามแห่งใดก็ได้จากเครือข่ายโรงเรียนในส่วน A "ตัวเลือกโรงเรียนแบบไม่มีข้อจำกัด" และอาจจะเลือกได้มากที่สุด 30 แห่ง จากโรงเรียนมัธยมในเครือข่ายที่นักเรียนศึกษาอยู่ในส่วน B "ตัวเลือกโรงเรียนแบบมีข้อจำกัด"
10. เพื่อเป็นการสอดคล้องกับการบริหารการแบ่งเขต เขตทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็น 18 โรงเรียนเครือข่าย ยกเว้นสำหรับนักเรียนที่ได้รับการอนุมัติการจัดสรรแบบข้ามเครือข่าย โรงเรียนเครือข่ายที่นักเรียนสังกัดอยู่จะถูกกำหนดโดยที่ตั้งของโรงเรียนชั้นประถมศึกษาที่นักเรียนลงทะเบียนแต่ไม่ใช่เขตที่นักเรียนอาศัยอยู่ เครือข่ายโรงเรียนแต่ละแห่งประกอบด้วยโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเขตกำหนดและสถานที่ศึกษาที่อยู่ในเขตอื่นๆซึ่งจะจัดเตรียมโรงเรียนสำหรับเครือข่าย โรงเรียนมัธยมศึกษาและสถานศึกษาในเขตอื่นๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ทุกปี

ขั้นตอนการจัดสรรโรงเรียน

11. สำหรับการจัดสรรที่เรียนจากระบบส่วนกลาง (CA) “ตัวเลือกโรงเรียนแบบไม่มีข้อจำกัด” ในส่วน A จะได้รับการดำเนินการก่อน จากนั้นถึงเป็น “ตัวเลือกโรงเรียนแบบมีข้อจำกัด” ในส่วน B
12. ในการดำเนินการเลือก “ตัวเลือกโรงเรียนแบบไม่มีข้อจำกัด” ในส่วน A คอมพิวเตอร์จะทำการจัดสรรสถานที่เรียนให้กับนักเรียนในกลุ่มเขตที่หนึ่ง (Territory Band 1) ขั้นตอนการดำเนินการจัดสรรคือคอมพิวเตอร์จะคัดเลือกโรงเรียนที่เลือกไว้เป็นลำดับแรกก่อนของ “ตัวเลือกโรงเรียนแบบไม่มีข้อจำกัด” ในกลุ่มนักเรียนเขตที่หนึ่ง (Territory Band 1) และคอมพิวเตอร์จะเลือกสถานที่เรียนให้กับนักเรียนในส่วนที่เป็นการจัดสรรจากโรงเรียนแบบไม่มีข้อจำกัด หากสถานที่เรียนนั้นมีที่มากกว่าที่นักเรียนเลือกไว้ดังนั้นก็นักเรียนทั้งหมดที่เลือกโรงเรียนนั้นเป็นตัวเลือกอันดับแรกจะได้รับการจัดสรรสถานที่เรียนสำหรับที่เรียนนั้น ในกรณีที่หากจำนวนของนักเรียนที่เลือกโรงเรียนนั้นเป็นอันดับแรกมีมากกว่าจำนวนที่นั่งในโรงเรียนจะสามารถรับได้ นักเรียนที่มีหมายเลขแบบสุ่มที่มีค่าน้อยกว่าจะได้รับการจัดสรรเข้าบรรจุในโรงเรียนนั้น หลังจากกระบวนการหาตัวเลือกอันดับแรกของนักเรียนทั้งหมดในเขตที่ 1 (Territory Band 1) แล้ว คอมพิวเตอร์ก็จะทำการคัดเลือกตัวเลือกที่ 2 (หากมี) ของจำนวนนักเรียนในเขตที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรในขั้นตอนแบบเดียวกันและสุดท้ายเป็นการหาตัวเลือกที่ 3 (หากมี) เมื่อตัวเลือกโรงเรียนทั้งหมดของนักเรียนในเขตที่ 1 (Territory Band 1) ได้รับการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ระบบคอมพิวเตอร์จะดำเนินการในขั้นตอนแบบเดียวกันกับตัวเลือกโรงเรียนของนักเรียนในเขตที่ 2 (Territory Band 2) และสุดท้ายจะทำการคัดเลือกในเขตที่ 3 (Territory Band 3)
13. คอมพิวเตอร์จะดำเนินการคัดเลือก “ตัวเลือกโรงเรียนแบบมีข้อจำกัด” ในส่วน B หลังจากตัวเลือกของนักเรียนทั้งหมดในส่วน A ได้รับการดำเนินการแล้ว นักเรียนที่ได้รับการจัดสรรสถานที่เรียนในส่วน A จะไม่ได้รับการจัดสรรในส่วน B อีก หากนักเรียนยังไม่ได้รับการจัดสรรสถานที่เรียนภายหลังจากตัวเลือกของเขาในส่วน A ได้ถูกใช้หมดแล้ว พวกเขาจะได้รับการจัดสรรสถานที่เรียนในส่วน B
14. การจัดสรรสถานที่เรียนในส่วน B จะถูกดำเนินการโดยเครือข่ายโรงเรียน ในการดำเนินการสำหรับ “ตัวเลือกโรงเรียนแบบมีข้อจำกัด” นี้ คอมพิวเตอร์จะจัดสรรสถานที่เรียนให้กับนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 1 (Net Band 1) ขั้นตอนการดำเนินการจัดสรรคือคอมพิวเตอร์จะคัดเลือกตัวเลือกโรงเรียนลำดับที่หนึ่งของนักเรียนในกลุ่มเครือข่าย 1 (Net Band 1) หากสถานที่เรียนถูกสำรองไว้สำหรับการจัดสรรให้กับโรงเรียนแบบมีข้อจำกัดมีจำนวนมากกว่าที่นักเรียนได้เลือกไว้ นักเรียนทั้งหมดที่เลือกโรงเรียนนั้นเป็นตัวเลือกอันดับแรกจะได้รับการจัดสรรที่เรียนในโรงเรียนนั้น ในกรณีที่จำนวนของนักเรียนที่เลือกโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายเดียวกันเป็นอันดับแรกมีมากกว่าจำนวนที่นั่งในโรงเรียน ดังนั้นนักเรียนที่มีหมายเลขแบบสุ่มที่มีค่าน้อยกว่าจะได้รับการจัดสรรก่อนจนกว่าที่นั่งของโรงเรียนนั้นในส่วนนี้จะถูกจัดสรรจนเต็มแล้ว เมื่อตัวเลือกอันดับแรกของนักเรียนทั้งหมดในกลุ่มเครือข่ายที่ 1 (Net Band 1) ได้รับการจัดการเรียบร้อยแล้ว คอมพิวเตอร์จะทำการคัดเลือกตัวเลือกที่สองจากนักเรียนที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรในกลุ่มในลักษณะการดำเนินการแบบเดียวกัน กระบวนการนี้จะถูกทำซ้ำจนกระทั่งตัวเลือกโรงเรียนของกลุ่มเครือข่ายที่ 1 (Net Band 1) ได้รับการคัดเลือก สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับการจัดสรรสถานที่เรียนหลังจากตัวเลือกโรงเรียนของเขาทั้งหมดถูกใช้ไปแล้ว คอมพิวเตอร์จะจัดสรรสถานที่เรียนให้กับเขาจากโรงเรียนมัธยมศึกษา² ที่เหลืออยู่ในโรงเรียนเครือข่าย เมื่อนักเรียนทั้งหมดในกลุ่มเครือข่ายที่ 1 (Net Band 1) ได้รับการจัดสรรสถานที่เรียนแล้วคอมพิวเตอร์ก็จะปฏิบัติขั้นตอนแบบเดียวกันนี้กับตัวเลือกโรงเรียนของนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 2 (Net Band 2) และท้ายสุดดำเนินการเลือกให้กลุ่มเครือข่ายที่ 3 (Net Band 3)

² ซึ่งไม่รวมโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินโดยตรงและโรงเรียนที่มีหมายเหตุไว้ว่า “นักเรียนจะไม่ได้รับการจัดสรรจากโรงเรียนแห่งนี้ เว้นแต่ว่านักเรียนได้รวมไว้ในตัวเลือกของพวกเขา”

17. สมมุตินักเรียนจากกลุ่มเขต 1 (Territory Band 1) 15000 คน ไม่ได้รับการจัดสรรที่เรียนจากตัวเลือกอันดับแรกของพวกเขา และนักเรียนในจำนวนนี้มี 300 คน (และ CHAN Si Ming ก็รวมอยู่ในนั้นด้วย) ได้เลือกโรงเรียน B เป็นตัวเลือกอันดับที่ 2 ถ้าโรงเรียน B มีที่เหลือเพียงแค่ 2 ที่ หลังจากเสร็จสิ้นการจัดสรรในรอบแรกแล้ว ดังนั้นคอมพิวเตอร์จะจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนจำนวน 2 คนที่มีหมายเลขแบบสุ่มที่มีค่าน้อยที่สุด หากหมายเลขแบบสุ่มของ CHAN Si Ming ไม่ได้อยู่ในค่าระหว่างนักเรียนสองคนนั้น เขา/เธอก็จะไม่ได้รับการจัดสรรที่เรียนในโรงเรียน B คอมพิวเตอร์จะทำตามขั้นตอนที่ได้กล่าวถึงข้างต้นเพื่อดำเนินการกับตัวเลือกที่สามของนักเรียนที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรหลังจากตัวเลือกที่ 2 ของนักเรียนกลุ่มเขต 1 (Territory Band 1) ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว หากที่เรียนทั้งหมดของตัวเลือกที่ 3 ที่ CHAN Si Ming เลือกไว้เต็มก่อนที่การจัดสรรรอบที่ 3 จะเกิดขึ้น ดังนั้น CHAN Si Ming จะไม่ได้รับการจัดสรรที่เรียนในส่วน A และเขา/เธอจะได้รับการจัดสรรที่เรียนในส่วน B ซึ่งคอมพิวเตอร์จะดำเนินการจัดสรรกับตัวเลือกโรงเรียนแบบมีข้อจำกัดของเขา/เธอ

ส่วน B: "ตัวเลือกโรงเรียนแบบมีข้อจำกัด" ("Restricted School Choices")

- เครือข่ายโรงเรียนของนักเรียน: HK3
- จำนวนของนักเรียนกลุ่มเครือข่าย 1 (Net Band 1) ใน HK3: 1 000
- จำนวนของนักเรียนกลุ่มเครือข่าย 1 (Net Band 1) ใน HK3 ที่เลือกโรงเรียน B เป็นตัวเลือกแรก: 150
- จำนวนของที่มีอยู่ในโรงเรียน B สำหรับ HK3: 100

18. หลังจากการคัดเลือก "ตัวเลือกโรงเรียนแบบไม่มีข้อจำกัด" ของนักเรียนทั้งหมดในส่วน A แล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มดำเนินการต่อกับ "ตัวเลือกโรงเรียนแบบมีข้อจำกัด" ในส่วน B สมมุติว่ามีนักเรียนที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรที่เรียนในส่วน A มี 150 คน ของกลุ่มเครือข่าย 1 (CHAN Si Ming รวมอยู่ในจำนวนนั้นด้วย) ซึ่งอยู่ในเครือข่ายโรงเรียน HK3 ได้เลือกโรงเรียน B เป็นตัวเลือกอันดับแรกของพวกเขา หากโรงเรียน B สามารถเสนอที่เรียนได้แค่ 100 ที่สำหรับนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนนี้ คอมพิวเตอร์จะจัดสรรให้นักเรียน 100 คน ไปที่โรงเรียน B ตามลำดับหมายเลขแบบสุ่มของนักเรียน หากหมายเลขแบบสุ่มของ CHAN Si Ming อยู่ท่ามกลางนักเรียน 100 คนแรกนั้น เขา/เธอจะได้รับการจัดสรรที่นั่งในโรงเรียน B มิฉะนั้นแล้วเขา/เธอจะไม่ประสบความสำเร็จที่จะได้รับที่เรียนในโรงเรียนสำหรับตัวเลือกอันดับแรกของเขา/เธอ หาก CHAN Si Ming ยังไม่ได้รับการจัดสรรในกลุ่มเครือข่ายเดียวกันสำหรับตัวเลือกแรก และตัวเลือกที่สองของเขา/เธอ รวมทั้งนักเรียนที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร จะได้รับการดำเนินการหลังจากตัวเลือกแรกของนักเรียนกลุ่มเครือข่าย 1 ทั้งหมดได้รับการคัดเลือกแล้ว สมมุติว่านักเรียนกลุ่มเครือข่ายที่หนึ่ง 400 คน ยังไม่ได้จัดสรรที่เรียนในตัวเลือกแรกและ 30 คนในพวกเขาเหล่านั้น (รวมทั้ง CHAN Si Ming ด้วย) ได้เลือกโรงเรียน D เป็นตัวเลือกที่สอง สมมุติว่าโรงเรียน D เหลือเพียง 10 ที่ หลังจากการจัดสรรในรอบแรก คอมพิวเตอร์จะจัดสรรที่ให้กับนักเรียนตามหมายเลขแบบสุ่มของพวกเขา หาก CHAN Si Ming ไม่ประสบความสำเร็จที่จะได้รับที่เรียนในโรงเรียน D เพราะหมายเลขของเขา/เธอไม่ได้อยู่ระหว่างนักเรียน 10 คนที่มีหมายเลขแบบสุ่มน้อยที่สุด คอมพิวเตอร์จะดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นกับตัวเลือกที่สามของ CHAN Si Ming และนักเรียนกลุ่มเครือข่ายเดียวกันที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรและการดำเนินการจะปฏิบัติต่อไปจนกระทั่งพวกเขาจะได้รับการจัดสรรที่เรียน

19. สมมติว่าเพื่อนร่วมโรงเรียนของ CHAN Si Ming คือ LEE Siu Man ซึ่งก็อยู่ในกลุ่มเขตที่ 1 (Territory Band 1) และกลุ่มเครือข่าย 1 (Net Band 1) และเขา/เธอได้เลือกโรงเรียนเหมือนกันกับ CHAN Si Ming เนื่องจากระเบียบการจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนที่อยู่ภายในกลุ่มเขตหรือกลุ่มเครือข่ายเดียวกันนั้นถูกกำหนดโดยหมายเลขแบบสุ่มของนักเรียน CHAN Si Ming อาจจะได้รับ การจัดสรรไปที่ลำดับตัวเลือกที่ต่ำกว่า LEE Siu Man แม้ว่า CHAN Si Ming จะมีผลการประเมินภายใน (IA) ที่ดีกว่า LEE Siu Man ก็ตาม ซึ่งนี่ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักการของการสอนแบบผสมความสามารถทางวิชาการในระดับต่าง ๆ ของนักเรียนในห้องเรียนเดียวกัน

โรงเรียนที่เป็นตัวป้อนและโรงเรียนที่ถูกเสนอชื่อ (Feeder and Nominated Schools)

20. โรงเรียนที่เป็นตัวป้อนในระดับมัธยมศึกษาต้องสำรองที่เรียน หลังจากที่ได้หักกลบนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้นและนักเรียนที่ผ่านการเลือกแบบขั้นตอนการพิจารณาพิเศษ (DP) 85% ของจำนวนที่เรียนทั้งหมดที่สำรองไว้เพื่อเป็นตัวป้อนให้กับโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ส่วนโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ถูกเสนอชื่อต้องสำรองที่เรียน หลังจากที่ได้หักกลบนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้นและนักเรียนที่ผ่านการเลือกแบบขั้นตอนการพิจารณาพิเศษ (DP) 25% ของจำนวนที่เรียนทั้งหมดให้กับโรงเรียนประถมศึกษาที่ถูกเสนอชื่อ นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่เป็นตัวป้อน/ที่ถูกเสนอชื่อจะได้รับสิทธิ์สำหรับการสำรองที่เรียนนั้นหากเขา/เธอเป็นนักเรียนในกลุ่มเครือข่าย 1 หรือ 2 และได้เลือกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เป็นตัวป้อน/ที่ถูกเสนอชื่อเป็นตัวเลือกรายแรกของเขา/เธอในส่วน B จากตัวเลือกโรงเรียนแบบมีข้อจำกัด ถ้าจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิ์เกินกว่าจำนวนที่โรงเรียนตัวป้อน/ถูกเสนอชื่อจะรับได้ การจัดสรรที่เรียนจะขึ้นอยู่กับกลุ่มเครือข่ายของนักเรียนและแบบสุ่มหมายเลขของพวกเขา หากนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่เป็นตัวป้อน/ที่ถูกเสนอชื่อในระดับประถมศึกษาได้รับอนุมัติสำหรับการจัดสรรข้ามเครือข่ายได้ เขา/เธอจะไม่ได้ได้รับสิทธิ์สำหรับการสำรองที่เรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นตัวป้อน/ที่ถูกเสนอชื่อนั้น

โรงเรียน "ที่มีการเชื่อมครบทุกระดับชั้น" ("Through-train" Schools)

21. นักเรียน P6 ที่กำลังเรียนในโรงเรียนแบบ "ที่มีการเชื่อมครบทุกระดับชั้น" สามารถเลือกที่จะเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่อยู่ในเครือข่ายของโรงเรียนโดยตรง หากนักเรียนสมัครเข้าเรียนใน S1 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการที่มีการสนับสนุนทางการเงินโดยตรงแต่ไม่ได้เข้าร่วมอยู่ในระบบของ SSPA (โรงเรียนมัธยม NDSS) หรือโรงเรียนที่เข้าร่วมอยู่ในระบบการจัดสรรผ่านขั้นตอนการพิจารณาพิเศษ DP หรือเข้าร่วมในระบบการจัดสรรจากระบบส่วนกลาง CA ดังนั้นนักเรียนจะไม่ได้รับอนุญาตในการรักษาสิทธิ์ที่จะขอเลือกเรียนโดยตรงในโรงเรียนในเครือข่ายของเขาได้อีก โดยหลักการแล้วโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ "ที่มีการเชื่อมครบทุกระดับชั้น" จำเป็นต้องสำรองที่ไม่ต่ำกว่า 15% ของจำนวนที่ทั้งหมดใน S1 เพื่อที่จะรับนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาอื่นๆที่ผ่านระบบการพิจารณาพิเศษ DP หรือการจัดสรรจากระบบส่วนกลาง CA

เอกสารต่าง ๆ สำหรับการกรอกข้อมูลตัวเลือกจัดสรรส่วนกลาง และการส่งแบบฟอร์มตัวเลือกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

22. ผู้ปกครองของนักเรียน P6 ที่เข้าร่วมในระบบการจัดสรรของ (SSPA) จะได้รับสำเนาเอกสารดังต่อไปนี้:
- แบบฟอร์มตัวเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Choice Form) ใช้สำหรับระบุลำดับโรงเรียนที่ต้องการเลือก
 - รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษา (School List) ของเครือข่ายโรงเรียนของนักเรียนเพื่อใช้ในการอ้างอิงเมื่อกรอกข้อมูล "ตัวเลือกโรงเรียนแบบมีข้อจำกัด" ในส่วน B ของแบบฟอร์มตัวเลือกโรงเรียน (Choice Form)

23. โรงเรียนประถมศึกษาแต่ละแห่งที่เข้าร่วมในระบบ SSPA จะได้รับเอกสารหลายฉบับจากคู่มือสำหรับ “ตัวเลือกโรงเรียนแบบไม่มีข้อจำกัด” ผู้ปกครองควรดูคู่มือ (Hand Book) เมื่อต้องกรอกตัวเลือกโรงเรียนแบบไม่มีข้อจำกัดในส่วน A ในแบบฟอร์มตัวเลือก (Choice Form) สำหรับผู้ปกครองที่ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ SSPA e-Platform พวกเขายังสามารถเรียกดูคู่มือและรายชื่อโรงเรียนเวอร์ชันออนไลน์บน SSPA e-Platform ได้ นอกจากนี้ ผู้ปกครองยังสามารถเยี่ยมชมหน้าแรกของ EDB (<http://www.edb.gov.hk>) และปฏิบัติตามเส้นทางด้านล่างเพื่อดูคู่มือและรายชื่อโรงเรียนเวอร์ชันออนไลน์³:

Education System and Policy > Primary and Secondary Education > School Places Allocation Systems > Secondary School Places Allocation (SSPA) System

24. แบบฟอร์มกระดาษของตัวเลือก (Choice Form) จะมี 3 ฉบับ สำเนาสำหรับสำนักงานกระทรวงศึกษา (EDB) สำเนาสำหรับโรงเรียน และสำเนาสำหรับผู้ปกครอง ผู้ปกครองควรกรอกแบบฟอร์มด้วยปากกาลูกลื่นสีดำ ผู้ปกครองจะต้องส่งแบบฟอร์มตัวเลือกที่กรอกครบถ้วนแล้วให้กับ EDB ผ่านทางบุตรหลานที่เข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาภายในต้นเดือนพฤษภาคม 2024 สำหรับผู้ปกครองที่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ SSPA และได้ผูกบัญชีไปยัง “iAm Smart+” ซึ่งนอกเหนือไปจากแบบฟอร์มกระดาษของตัวเลือก ผู้ใช้ยังสามารถส่งแบบฟอร์มตัวเลือกตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2024 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2024 ผ่านทางแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ SSPA ได้ด้วยเช่นกัน

25. ผู้ปกครองไม่ควรส่งใบสมัครที่ซ้ำกันผ่าน SSPA e-Platform และในรูปแบบกระดาษสำหรับเด็กคนเดียวกัน

26. ไม่ว่าจะส่งแบบฟอร์มตัวเลือกผ่านทางแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ SSPA หรือในรูปแบบกระดาษก็ตาม ผู้ปกครองควรตรวจสอบว่าข้อมูลในแบบฟอร์มตรงกันกับรายละเอียดของบุตรหลานของพวกเขาก่อนที่จะกรอกแบบฟอร์มตัวเลือก:

เลขที่อ้างอิงของนักเรียน: ควรตรงกับเลขที่อ้างอิงของนักเรียนที่พิมพ์บน “แบบฟอร์มบันทึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” ที่ออกให้ก่อนหน้านี้ (Student Reference Number)

ชื่อนักเรียน: (Name of Student) หากข้อมูลถูกต้อง โปรดเขียนชื่อภาษาจีนของนักเรียน (ถ้ามี) ไว้ด้านบนของชื่อภาษาอังกฤษที่ถูกจัดพิมพ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว (ใช้ได้กับแบบฟอร์มกระดาษของตัวเลือกเท่านั้น) ชื่อภาษาจีนของนักเรียน (ถ้ามี) จะแสดงอยู่ในแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ SSPA

เพศ (Sex): “M” สำหรับผู้ชาย “F” สำหรับผู้หญิง

เครือข่ายโรงเรียนของนักเรียน : (Student’s School Net) ควรเหมือนกับรหัสที่พิมพ์ไว้บนมุมทางซ้ายมือของรายชื่อโรงเรียน ตัวอย่างเช่น สำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตใจกลางเมืองและเขตทางตะวันตก (นั่นคือโรงเรียนเครือข่าย HK1)

หากมีความแตกต่างระหว่างข้อมูลข้างบนในแบบฟอร์มกับข้อมูลของบุตรหลาน ผู้ปกครองควรติดต่อโรงเรียนที่เข้าร่วมของบุตรของพวกเขาทันที

27. เมื่อการจัดสรรที่เรียนได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะไม่มีการดำเนินการจัดสรรอีก ดังนั้นผู้ปกครองควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะทำการเลือกโรงเรียนด้วยความใส่ใจกับข้อควรทราบต่าง ๆ ของโรงเรียนในคู่มือ และรายชื่อของโรงเรียน ถ้ามี ผู้ปกครองสามารถขอคำแนะนำจากโรงเรียนที่เข้าร่วมของบุตรหลานของพวกเขา

³ เวอร์ชันออนไลน์ประกอบด้วยทั้งคู่มือและรายชื่อโรงเรียนเวอร์ชันล่าสุด

การกรอกแบบฟอร์มตัวเลือกผ่านทางแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ SSPA (สำหรับผู้ปกครองที่ผูกบัญชีกับ "iAM Smart+")

28. หลังจากเข้าสู่ระบบบนแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ SSPA แล้ว โปรดเลือก "Apply Now" ภายใต้ "ใบสมัครสำหรับการจัดสรรส่วนกลาง (CA)" เพื่อเข้าสู่หน้าของแบบฟอร์มตัวเลือก

29. หลังจากกรอกข้อมูลในการติดต่อแล้ว ผู้ปกครองควรเลือกจากตัวเลือกในหน้า "Apply for Central Allocation" ตามสถานการณ์ของบุตรหลาน:

- สำหรับนักเรียนที่ต้องการจัดสรรที่เรียนของ S1 ผ่านทาง CA (ได้แก่ นักเรียนที่ไม่ได้รับแจ้งจากโรงเรียนที่เข้าร่วมว่าเป็นผู้สมัคร DP ได้รับการยอมรับเข้าเรียนแล้ว และยังไม่ได้รับการยอมรับเข้าเรียนจาก Jockey Club Ti-I College หรือ NDSS Secondary School) โปรดเลือก "Make school choices on the Secondary One Choice of School Form" (โปรดดูแผนภาพด้านล่าง) เพื่อเข้าสู่ส่วนของการเลือกโรงเรียนใน **ส่วน A และ ส่วน B**

Apply for Central Allocation

- Make school choices on the Secondary One Choice of Schools Form
- Do NOT need to make school choices on the Secondary One Choice of Schools Form as the child has been notified as successful Discretionary Places applicant or admitted by Direct Subsidy Scheme secondary schools not participating in the SSPA System (i.e. give up participating in Central Allocation)
- Do NOT need to be allocated a subsidised S1 place through the SSPA System (i.e. give up participating in the SSPA System)

- สำหรับนักเรียนที่ **ไม่** ต้องเลือกโรงเรียน (เช่น นักเรียนที่ได้รับแจ้งจากโรงเรียนที่เข้าร่วมว่าเป็นผู้สมัคร DP ที่ได้รับการยอมรับเข้าเรียนแล้ว หรือได้รับการยอมรับเข้าเรียนจาก Jockey Club Ti-I College หรือ NDSS Secondary School) โปรดเลือก "Do NOT need to make school choices on the Secondary One Choice of Schools Form" (โปรดดูแผนภาพด้านล่าง) เพื่อข้ามส่วนการเลือกโรงเรียนในส่วน A และส่วน B และเซ็นชื่อแบบดิจิทัลด้วย "iAM Smart+" พร้อมทำการยืนยัน และส่งแบบฟอร์มตัวเลือก

Apply for Central Allocation

- Make school choices on the Secondary One Choice of Schools Form
- Do NOT need to make school choices on the Secondary One Choice of Schools Form as the child has been notified as successful Discretionary Places applicant or admitted by Direct Subsidy Scheme secondary schools not participating in the SSPA System (i.e. give up participating in Central Allocation)
- Do NOT need to be allocated a subsidised S1 place through the SSPA System (i.e. give up participating in the SSPA System)

- สำหรับนักเรียนที่ **ไม่** จำเป็นต้องได้รับการจัดสรรที่นั่งใน S1 ที่ได้รับเงินอุดหนุนผ่านทางระบบ SSPA (เช่น นักเรียนที่จะไปศึกษาในจีนแผ่นดินใหญ่) และตัดสินใจที่จะ **ยกเลิกการเข้าร่วมในระบบ SSPA** โปรดเลือก "Do NOT need to be allocated a subsidised S1 place through the SSPA System" (โปรดดูแผนภาพด้านล่าง) เพื่อข้ามส่วนการเลือกโรงเรียนในส่วน A และส่วน B และเซ็นชื่อแบบดิจิทัลด้วย "iAM Smart+" พร้อมทำการยืนยัน และส่งแบบฟอร์มตัวเลือก โปรดทราบว่าหากผู้ปกครองเลือกตัวเลือกนี้ นักเรียนจะสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมในระบบ SSPA และจะไม่ได้รับผลการจัดสรรในวันที่ทำการประกาศผลการจัดสรร

Apply for Central Allocation

- Make school choices on the Secondary One Choice of Schools Form
- Do NOT need to make school choices on the Secondary One Choice of Schools Form as the child has been notified as successful Discretionary Places applicant or admitted by Direct Subsidy Scheme secondary schools not participating in the SSPA System (i.e. give up participating in Central Allocation)
- Do NOT need to be allocated a subsidised S1 place through the SSPA System (i.e. give up participating in the SSPA System)

30. สำหรับผู้ปกครองที่ได้เลือก "ตัดสินใจในแบบฟอร์ม Secondary One Choice of Schools" โปรดทราบว่า:

- ในหน้า "**ส่วน A – Unrestricted School Choices**" ผู้ปกครองสามารถเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาหนึ่งถึงสามแห่งจากเครือข่ายโรงเรียนใดก็ได้ (รวมถึงเครือข่ายโรงเรียนที่บุตรหลานกำลังเรียนอยู่) ตามลำดับที่ต้องการ ผู้ปกครองสามารถค้นหา / เลือกโรงเรียนได้ด้วยการป้อนรหัสโรงเรียน หรือชื่อโรงเรียน หรือกรอง และเลือกโรงเรียนจาก "Territory-wide School List for Part A – Unrestricted School Choices" บน ด้านขวามือของหน้าเพจ ที่อยู่ของโรงเรียนที่เลือกจะปรากฏบนหน้าเพจสำหรับการยืนยัน
- เมื่อกรอกข้อมูลใน "**ส่วน B – Restricted School Choices**" ผู้ปกครองสามารถค้นหา/เลือกโรงเรียนด้วยการป้อนรหัสโรงเรียน หรือชื่อโรงเรียน หรือกรอง และเลือกโรงเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษา รายชื่อโรงเรียนที่บุตรหลานกำลังศึกษาอยู่ทางด้านขวามือของหน้าเพจ **ผู้ปกครองควรเลือกโรงเรียนตามลำดับความชอบ และเพิ่มตัวเลือกให้เต็ม 30 ตัวเลือกให้ได้มากที่สุด** หากคอมพิวเตอร์ไม่สามารถจัดสรรสถานที่ให้กับนักเรียนได้หลังจากคัดกรองตัวเลือกทั้งหมดแล้ว เขา/เธอจะได้รับการจัดสรรโรงเรียนมัธยม⁴ นอกเหนือจากตัวเลือกของเขา/เธอ

⁴ ซึ่งไม่รวมโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน โดยตรงและโรงเรียนที่มีหมายเหตุไว้ว่า "นักเรียนจะไม่ได้รับการจัดสรรจากโรงเรียนแห่งนี้ เว้นแต่ว่านักเรียนได้รวมไว้ในตัวเลือกของพวกเขา"

c. ผู้ปกครองสามารถเลือกโรงเรียนเดียวกันได้ทั้งในส่วน A และ B หากโรงเรียนนั้นอยู่ในโรงเรียนที่บุตรหลานของพวกเขา กำลังศึกษาอยู่ อย่างไรก็ตาม หากเลือกโรงเรียนซ้ำในส่วนเดียวกัน ระบบจะแสดงข้อความเตือนผู้ปกครองให้ทำการแก้ไข หลังจากกรอกตัวเลือกโรงเรียนในส่วน A และ B แล้ว ผู้ปกครองควรตรวจสอบรหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน และเขตให้ถูกต้องตามลำดับอย่างระมัดระวัง อ่าน และรับทราบประเด็นสำหรับผู้ปกครอง เกี่ยวกับการจัดสรรส่วนกลาง และคำชี้แจงของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้น เซ็นชื่อในรูปแบบดิจิทัลด้วย "iAM Smart+" พร้อม ทำการยืนยัน และส่ง แบบฟอร์มตัวเลือก

31. เพื่อให้มีการจัดการกับใบสมัครจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าสู่ระบบบนแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ SSPA แต่ละครั้งจะถูกจำกัดเวลาไว้ที่ 30 นาที หากจำเป็น ผู้ปกครองสามารถใช้ประโยชน์จากฟังก์ชัน "Save as Draft" และดำเนินการส่งสมัครที่เกี่ยวข้องต่อได้จากการเข้าสู่ระบบในครั้งต่อไป สำหรับแบบฟอร์มตัวเลือกภายใต้สถานะ "save as draft" โปรดทราบว่าผู้ปกครองต้องเซ็นชื่อในรูปแบบดิจิทัลด้วย "iAM Smart+" และส่งแบบฟอร์มตัวเลือกไปยังโรงเรียนที่เข้าร่วมของบุตรหลานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาที่กำหนด สถานะการส่งที่เกี่ยวข้องจะถูกเปลี่ยนไปเป็น "SUBMITTED" (โปรดดูแผนภาพด้านล่าง) หลังจากส่งสำเร็จ หลังจากส่งสำเร็จ ในเวลาเดียวกัน ผู้ปกครองจะได้รับอีเมลตอบรับที่ออกโดย SSPA e-Platform

Application History

Form Name	Status	Date Submitted
Secondary One Choice of Schools Form	SUBMITTED	20.4.2024 18:05:04

32. หากผู้ปกครองเลือกโรงเรียนมัธยมที่ไม่มีสถานที่ S1 ภายใต้ระบบ SSPA ในรอบการจัดสรรนี้ การเลือกโรงเรียนนั้นจะไม่ได้รับการดำเนินการ

ในแบบฟอร์มกระดาษของตัวเลือก

33. เมื่อกรอกข้อมูลในส่วน **A** ผู้ปกครองสามารถเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษา 1-3 แห่ง จากโรงเรียนเครือข่ายใดก็ได้ (รวมทั้งโรงเรียนเครือข่ายของนักเรียนเอง) ผู้ปกครองควรดูในสมุดคู่มือ (Hand Book) และกรอกรหัสโรงเรียน 3 หลักในช่องว่างในแบบฟอร์มตัวเลือก (Choice Form) ในคู่มือ (Hand Book) ตามลำดับความต้องการ คอมพิวเตอร์จะดำเนินการเลือกโรงเรียนของนักเรียนทั้งหมดในส่วน A ก่อนแล้วถึงจะดำเนินการกับตัวเลือกในส่วน B หากนักเรียนได้รับการจัดสรรโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วน A เรียบร้อยแล้ว คอมพิวเตอร์จะไม่ดำเนินการเลือกโรงเรียนให้กับเขา/เธออีกในส่วน B
34. เมื่อกรอกข้อมูลในส่วน **B** ซึ่งเป็น "ตัวเลือกโรงเรียนแบบมีข้อจำกัด" ผู้ปกครองควรอ้างอิงถึงรหัสโรงเรียน 3 หลักในรายชื่อโรงเรียน (School List) และกรอกตัวเลือกโรงเรียนลงในช่องบนแบบฟอร์มตัวเลือก (Choice Form) ตามลำดับความต้องการ **ผู้ปกครองควรกรอกชื่อของโรงเรียนลงในเครือข่ายโรงเรียนที่อยู่ในส่วน B ตามลำดับของความชอบ และกรอกชื่อของโรงเรียนให้ได้มากที่สุดถึง 30 ชื่อ** หากคอมพิวเตอร์ไม่สามารถจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนได้หลังจากที่ได้คัดเลือกจากตัวเลือกทั้งหมดของเขา/เธอแล้ว เขา/เธอจะถูกจัดสรรไปยังโรงเรียนมัธยม⁵ ที่อยู่นอกเหนือตัวเลือกของเขา/เธอ
35. ผู้ปกครองสามารถเลือกโรงเรียนได้จากเครือข่ายโรงเรียนใดก็ได้ในส่วน A หากผู้ปกครองได้ระบุโรงเรียนมัศึกษานั้นไว้ในส่วน A ซึ่งตั้งอยู่ในเครือข่ายโรงเรียนของบุตรหลานของพวกเขา ผู้ปกครองสามารถรวมโรงเรียนเหล่านี้เอาไว้ในส่วน B ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองไม่ควรเลือกตัวเลือกของโรงเรียนเดิมในส่วนเดียวกันซ้ำ ตัวเลือกของรหัสโรงเรียนภายในส่วนเดียวกันจะถูกประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
36. ผู้ปกครองควรตรวจสอบอย่างรอบคอบว่ารหัสโรงเรียนที่กรอกลงในแบบฟอร์มตัวเลือก (Choice Form) เป็นรหัสที่รวมอยู่ในคู่มือ (Hand Book) และรายชื่อโรงเรียน (School List) รหัสโรงเรียนที่ใช้การไม่ได้หรือรหัสโรงเรียนที่ไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการดำเนินการ นอกเหนือจากนี้ หากผู้ปกครองเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไม่ได้เสนอที่เรียนใน S1 ภายใต้ระบบ SSPA ในรอบการจัดสรรนี้ ตัวเลือกโรงเรียนนั้นจะไม่ได้รับการดำเนินการ

⁵ ซึ่งไม่รวมโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน โดยตรงและโรงเรียนที่มีหมายเหตุไว้ว่า "นักเรียนจะไม่ได้รับการจัดสรรจากโรงเรียนแห่งนี้ เว้นแต่ว่านักเรียนได้รวมไว้ในตัวเลือกของพวกเขา"

37. หากผู้ปกครองได้รับแจ้งจากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมในระบบการจัดสรร SSPA ว่าบุตรหลานของพวกเขาที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อนักเรียนที่ประสบความสำเร็จจากการจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนที่ผ่านระบบพิจารณาพิเศษ (DP) หรือการตอบรับการเข้าเรียนของนักเรียนจาก Jockey Club Ti-I College พวกเขาเพียงแต่ต้องขีดฆ่าในส่วนของตัวเลือกโรงเรียนและเซ็นต์ชื่อในแบบฟอร์มตัวเลือก (Choice Form) หลังจากกรอกข้อมูลการติดต่อแล้ว เพื่อระบุว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำการเลือกโรงเรียน (โปรดดูตัวอย่างจากแผนภาพข้างล่าง) ในทางกลับกัน หากนักเรียนได้รับการตอบรับจากโรงเรียนมัธยมศึกษา NDSS และผู้ปกครองของนักเรียนได้ลงชื่อในสัญญาของผู้ปกครองแล้ว พร้อมทั้งได้ส่งแบบฟอร์มบันทึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปยังโรงเรียนนั้นแล้ว หรือได้รับการยอมรับจากโรงเรียนอื่นๆ (เช่น โรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนเอกชน) และตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วมในระบบการจัดสรรจากส่วนกลาง CA ผู้ปกครองของพวกเขาควรที่จะขีดฆ่าในส่วนของตัวเลือกโรงเรียนและเซ็นต์ชื่อบนแบบฟอร์มตัวเลือก (Choice Form) หลังจากกรอกข้อมูลการติดต่อเพื่อเป็นการแสดงว่านักเรียนจะไม่เข้าร่วมในระบบการจัดสรรแบบ CA (โปรดดูตัวอย่างจากภาพแผนข้างล่าง)

Part A 不受學校網限制的学校選擇
 Part A Unrestricted School Choices
 這部分可選擇任何學校網的学校，包括學生所屬學校網。請參閱《不受學校網限制學校手冊》，並依選擇的優先次序填上學校編號。電腦會先處理甲部的學校選擇。
 You may select any school net, including the student's school net. Please refer to the "Handbook for Unrestricted School Choices" and enter the School Codes in order of preference. The school choices in Part A will be processed first.

第一選擇 First Choice 第二選擇 Second Choice 第三選擇 Third Choice
 學校編號 School Code 學校編號 School Code 學校編號 School Code

Part B 按學校網的学校選擇
 Part B Restricted School Choices
 學生所屬學校網 Student's School Net HK2
 請參閱學生所屬學校網的《中學一覽表》，並依選擇的優先次序填上學校編號。學生如未獲分配甲部選擇的学校，電腦會處理乙部的學校選擇。
 Please refer to the "Secondary School List" and enter the School Codes within student's school net in order of preference. The school choices in Part B will be processed if students are not allocated school places in Part A.

選擇次序 Index of Preference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 學校編號 School Code

選擇次序 Index of Preference 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 學校編號 School Code

選擇次序 Index of Preference 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 學校編號 School Code

本人聲明：表內所選擇的学校為本人閱讀《統一課程家長須知》後自願填寫的。
 I certify that I have read the "Notes for Parents on Central Allocation" and I have made the above choices at my own will.
 本人同意將有關選擇電話通知形式(SMS)通知學生的居住結果予本人，本人同意收 SMS 的手機電話號碼已填寫在右邊的方格內(如不同意請收 SMS 請留空此方格)。
 Consent is given for the Education Bureau to inform me of the allocation results of the student via SMS message. My mobile phone number which can receive SMS is provided in the box on the right (please leave the box blank if you do not wish to receive SMS).

家長/監護人簽署 Signature of Parent/Guardian Chan T M 日期 Date XX/XX/2024
 家長/監護人姓名(請用正楷填寫) Name of Parent/Guardian (in BLOCK Letter) Chan Tai Man
 住址 Home Address Flat XX, XX Floor, XX Building, XX Road, HK
 聯絡電話 Contact Tel. No. XXXX XXXX

หากผู้ปกครองไม่ทำการเลือกโรงเรียนใดๆเลยและไม่ระบุความตั้งใจที่จะไม่เข้าร่วมในระบบการจัดสรรแบบส่วนกลาง CA ในแบบฟอร์มตัวเลือก (Choice Form) และหากนักเรียนไม่ได้รับการจัดสรรที่เรียนในระบบขั้นตอนการพิจารณาพิเศษ DP หรือไม่ได้รับการยอมรับจาก Jockey Club Ti-I College/โรงเรียนมัธยมศึกษา NDSS ดังนั้นจะส่งผลให้นักเรียนได้รับการจัดสรรที่เรียนตามกลไกการจัดสรรที่กำหนดไว้

38. หลังจากที่ยกรอกรหัสโรงเรียนแล้ว ผู้ปกครองควรกรอกชื่อของผู้ปกครอง/ผู้ปกครอง(ที่ไม่ใช่พ่อ/แม่)ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ที่อยู่ (หากการจัดสรรข้ามเครือข่ายได้รับการอนุมัติ ควรระบุที่อยู่ใหม่) และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้และเซ็นต์ชื่อกำกับในแบบฟอร์มตัวเลือก (Choice Form) โปรดทราบว่าแบบฟอร์มตัวเลือก (Choice Form) จะมีผลใช้ได้ก็ต่อเมื่อมันมีลายเซ็นต์ของผู้ปกครอง/ผู้ปกครอง (ที่ไม่ใช่พ่อแม่) เท่านั้น

ประเด็นอื่น ๆ ที่ควรทราบ

39. โปรดทราบว่าผู้ปกครองที่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ SSPA แล้วจะสามารถดูผลการจัดสรรผ่านทางแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ SSPA ได้ตั้งแต่เวลา 10:00 น. ของวันประกาศผลการจัดสรรของรอบปีการศึกษานี้ (เช่น 9 กรกฎาคม 2024) ทางสำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ EDB จะมีการแจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนทราบถึงผลการจัดสรรสถานที่เรียนทางการส่งข้อความผ่าน SMS ตั้งแต่เวลาประมาณ 10:00 น. ในวันเดียวกัน ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะรับข้อมูลส่งผ่านทาง SMS ควรระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถรับข้อความ SMS ได้ลงในช่องที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มตัวเลือก (Choice Form) (โปรดดูตัวอย่างในภาพด้านล่าง) การเตรียมตัวต่างๆ ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับฟังการประกาศผลการจัดสรรสถานที่เรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาที่พวกเขาเรียนอยู่ ทั้งนี้รวมไปถึงการดำเนินการทางธุรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกาศผลการจัดสรรสถานที่เรียนนั้นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

ที่นึ่งที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มตัวเลือกบนแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ SSPA

Parent / Guardian Information

Name of Parent / Guardian

Email

Home Address

Contact Tel. No.

Consent is given for the Education Bureau to inform me of the allocation results of the student via SMS message. My mobile phone number which can receive SMS is provided in the box below (please leave the box blank if you do not wish to receive SMS).

Mobile Phone No. to receive SMS message

ช่องที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มกระดาษของตัวเลือก

PERSONAL CODE

本人聲明，我對所選擇的學校為本人與隨一親(立家長須知) 後自願填寫的。
I certify that I have read the "Notes for Parents on Central Allocation" and I have made the above choices at my own will.
本人同意教育局透過電話短訊形式(SMS)通知學生的派位結果予本人。本人可接收 SMS 的手機電話號碼已填寫在右邊的方格內 (如不同意接收 SMS 請留空此方格) 。

Consent is given for the Education Bureau to inform me of the allocation results of the student via SMS message. My mobile phone number which can receive SMS is provided in the box on the right (please leave the box blank if you do not wish to receive SMS).

9876 XXXX

家長/監護人簽署 Chan T M 日期 XX/XX/2024
Signature of Parent/Guardian
家長/監護人姓名 (請用正楷填寫)
Name of Parent/Guardian (in BLOCK Letters) Chan Tai Man
住址 Flat XX, XX Floor, XX Building, XX Road, HK
Home Address
聯絡電話
Contact Tel. No. XXXX XXXX

40. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ของผู้ปกครองในแบบฟอร์มตัวเลือก (Choice Form) จะใช้สำหรับการจัดสรรสถานที่เรียนและเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอื่นๆ ข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้ว่าจะถูกเปิดเผยไปยังหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆหรือโรงเรียนที่นักเรียนจะได้รับการจัดสรรที่เรียน/หรือการถ่ายโอนเพื่อตรวจสอบข้อมูลและวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอื่นๆ ผู้ปกครองจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ต้องการในแบบฟอร์มตัวเลือกหากข้อมูลที่ให้ไม่

ครบถ้วน ทางสำนักกระทรวงศึกษา (EDB) อาจจะไม่สามารถดำเนินการกับใบสมัครเพื่อการจัดสรรสถานที่เรียนให้ได้

อ้างอิง

41. ก่อนการตัดสินใจเลือกโรงเรียน ผู้ปกครองควรรับชมวิดีโอเกี่ยวกับระบบ SSPA รอบปี 2022/2024 ที่ได้อัปโหลดขึ้นไปบนหน้าเว็บไซต์ของ EDB (<https://www.edb.gov.hk>) (เลือก : Education System and Policy > Primary and Secondary Education > School Places Allocation Systems > Secondary School Places Allocation (SSPA) System) หรือติดตามเส้นทางด้านบนเพื่อดูรายละเอียดของระบบ SSPA
42. ผู้ปกครองอาจจะดูโปรไฟล์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาปี 2023/2024 ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียนต่างๆ เนื่องจากโปรไฟล์โรงเรียนปี 2023/2024 ที่ได้ตีพิมพ์และแจกจ่ายไปแล้วในเดือนธันวาคม 2023 อาจจะไม่ได้รวมโรงเรียนที่เพิ่มขึ้นมาใหม่หรือเป็นข้อมูลล่าสุดของโรงเรียน ผู้ปกครองควรเข้าไปดูในเว็บข้อมูลของโรงเรียนมัธยมศึกษาปี 2023/2024 (<https://www.chsc.hk/secondary/en>) เพื่อดูข้อมูลล่าสุดของโรงเรียนและการพัฒนาใหม่ๆ ของโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโครงสร้างของชั้นเรียนและวิชาที่เปิดสอน จำนวนชั้นเรียน S1 ที่จะเปิดสอนของแต่ละโรงเรียนในปีการศึกษา 2024/25 ที่อาจจะแตกต่างจากปีการศึกษาในปัจจุบัน

วันที่สำคัญ

43. วันที่ประกาศผลการจัดสรรที่เรียนและการลงทะเบียนของนักเรียนกับโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับการจัดสรรสำหรับการจัดสรรจากระบบ SSPA 2022/2024 ดังรายละเอียดต่อไปนี้:
วันที่ประกาศผล: 9 กรกฎาคม 2024
วันลงทะเบียนของนักเรียน: 11 & 12 กรกฎาคม 2024

การติดต่อสอบถาม

44. หากผู้ปกครองมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์มตัวเลือก (Choice Form) พวกเขาควรติดต่อสอบถามกับโรงเรียนบุตรหลานของเขา ผู้ปกครองสามารถโทรสอบถามผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติของกระทรวงศึกษาธิการ EDB ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 2891 0088 สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบ SSPA ในกรณีหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ ผู้ปกครองสามารถติดต่อกับหน่วยงานจัดสรรสถานที่เรียนของ EDB (การจัดสรรสถานที่เรียนระดับมัธยมศึกษา) ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 2832 7740 หรือ 2832 7700

จัดทำโดยหน่วยงานจัดสรรสถานที่เรียน
สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ
(พิมพ์เมื่อมีนาคม 2024)